

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN TAM ĐƯỜNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-NV  
V/v rà soát vị trí việc làm đang đảm  
nhiệm trong các cơ quan hành  
chính, đơn vị sự nghiệp thuộc  
UBND huyện

Tam Đường, ngày tháng năm 2023

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện Tam Đường.

Căn cứ Quyết định số 1714/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Lai Châu về việc phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính tỉnh Lai Châu; Quyết định số 1194/QĐ-UBND ngày 05/10/2017 của UBND tỉnh Lai Châu về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp của viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Lai Châu;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy; để nâng cao công tác quản lý và sử dụng biên chế, vị trí việc làm tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp căn cứ vào chỉ tiêu biên chế được giao, số cán bộ, công chức, viên chức có mặt thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:

**1.** Lãnh đạo các phòng chuyên môn rà soát vị trí việc làm hiện đang đảm nhiệm của cán bộ, công chức theo Quyết định số 1714/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Lai Châu về việc phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính tỉnh Lai Châu.

**2.** Các đơn vị sự nghiệp rà soát vị trí việc làm của viên chức theo Quyết định số 1194/QĐ-UBND ngày 05/10/2017 của UBND tỉnh Lai Châu về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp của viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Lai Châu; Quyết định số 1558/QĐ-UBND ngày 30/7/2018 của UBND huyện Tam Đường về việc phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm của viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập huyện Tam Đường và Quyết định số 129/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của UBND huyện Tam Đường về việc điều chỉnh bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp của viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Tam Đường.

**3.** Báo cáo kết quả rà soát, tình hình quản lý, sử dụng biên chế theo các vị trí việc làm đã được phê duyệt (có biểu mẫu kèm theo).

Đối với các trường hợp cá nhân công chức, viên chức có chuyên ngành đào tạo chưa phù hợp, trình độ đào tạo và chứng chỉ chức danh nghề nghiệp chưa đảm bảo với vị trí việc làm hiện đang đảm nhiệm thì Thủ trưởng cơ quan,

đơn vị có trách nhiệm yêu cầu các cá nhân đó chủ động tham gia các lớp đào tạo bồi dưỡng để phù hợp với vị trí việc làm theo quy định, các cá nhân thuộc diện phải đi đào tạo bồi dưỡng làm bản cam kết và có xác nhận của thủ trưởng đơn vị về thời gian nào hoàn thiện trình độ theo quy định. Biểu tổng hợp báo cáo nộp về UBND huyện (qua phòng Nội vụ huyện) trước ngày **28/02/2023** để tổng hợp.

*(Có Quyết định số 1714/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 và Quyết định số 1194/QĐ-UBND ngày 05/10/2017 của UBND tỉnh Lai Châu; Quyết định số 1558/QĐ-UBND ngày 30/7/2018; Quyết định số 129/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của UBND huyện gửi kèm).*

UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thường trực Huyện ủy (B/c);
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lưu: VT, NV.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Sùng Lữ Páo**